

# กษัตริย์ทรงบังเกิด

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูชน

(มัทธิว 2:1-7 ลูคา 2:1-12)

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ผมและภริยามีความรู้สึกต่อวันคริสตมาสผิดกว่าทุกปี คือ เป็นความรู้สึกที่น้อยคนจะเข้าใจ ที่ครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันในวันคริสตมาสเราเคยฉลองคริสตมาสร่วมกันมาตลอดทุกปี ทำให้ระลึกถึงคืนวันที่ 24 ธันวาคม ที่ลูก ๆ จะเข้านอนด้วยตา 3 คู่มองเราอย่างมีความหวัง ว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นขึ้นมาพบของขวัญใส่ถุงไว้ปลายเตียงนอน และถ้าเขาเดินไปที่ห้องรับแขก จะพบของขวัญที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้คนละชิ้นทุกปีไม่เคยขาด บางทีเขาสามคนจะสมคบกัน แอบลุกขึ้นตอนเช้ามืด ขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ และออกไปกระซิบกระซาบกันที่คืนคริสตมาสในห้องรับแขกว่าใครจะได้อะไร ดวงตาของแต่ละคนแวววาวผิดกว่าวันอื่น ๆ ทุกปีครอบครัวของเราจะเปิดของขวัญกันและอ่านพระคัมภีร์กันและอธิษฐานกัน กินขนมกัน คุยกัน และขอบพระคุณพระเจ้า ด้วยกันที่พระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์และสอนเขาว่า พระองค์มาเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาป เมื่อเขาโตขึ้นเขาสามารถมีประสบการณ์ได้ ปีนี้ผมและภริยามีความสุขไปอีกแบบที่เรามีพี่น้องคริสเตียนและลูกๆ ฝ่ายวิญญาณร่วมฉลองคริสตมาสกัน

## 1. พระพรจากเบื้องบน

วันนี้คริสตชนจะไม่พูดอะไรนอกจากพระเยซูพระผู้ช่วยโลกให้รอดจากบาป เดือนธันวาคมตรงกับวันที่ 25 ของทุกปี คริสตชนทั่วโลกฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์ทั่วพิภพ คนทุกชาติ ทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ มีวิธีการของตัวเองที่จะเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพกันต่าง ๆ นานา

พวกเขาจะไม่พูดถึงความสำเร็จของจรวด จีปนาวุธ สงคราม ปัญหาความขัดแย้ง อุปสรรคในชีวิต หรือแม้แต่ความเก่ง ความรวย คริสตชนจะพูดถึงสันติสุขที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก การเสด็จมาเยือนของพระเจ้าคนจะให้และรับของขวัญต่อกัน มีการรื่นเริงและชื่นชมยินดีและลึกถึงความหมายที่แท้จริงของวันคริสตมาสคริสตชนทั่วโลกจะพูดถึงพระเยซูซึ่งเป็นแก่น และศูนย์กลางของวันคริสตมาส เขาจะพูดถึงแต่พระเยซูซึ่งเป็นราชาของสันติสุขและความสว่างของโลก และพระผู้ช่วยให้รอดพ้นบาป

คืนที่เหมือนกับทุกๆ คืนในเบรลเลียม ให้เราลองนึกถึงภาพของเมืองเบรลเลียมในอิสราเอล ซึ่งเป็นเมืองที่พระเยซูถือกำเนิดเมื่อ 2000 ปีมาแล้วแม้ว่าคืนวันดังกล่าวจะเป็นคืนพิเศษของโลกก็ตาม แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นคืนปกติเหมือนคืนทั่ว ๆ ไป

**ทิศตะวันตก** กล่าวคือ ถ้าใครมองไปทิศตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ก็จะเห็นดวงอาทิตย์กำลังค่อย ๆ ลับขอบฟ้าไป ผิวพื้นทะเลก็จะสะท้อนประกายเพชร และในที่สุดลูกไฟดวงกลมสีแดงเหมือนผลตำถึงสุกหมึมาก็ค่อย ๆ ลดระดับลงจมหายไป ในทะเลท้องฟ้าก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเทาและความมืดก็ค่อย ๆ ปกคลุมทั่วเมืองเบรลเลียม

**ทิศตะวันออก** ในขณะที่เดียวกันถ้าเรามองไปทางทิศตะวันออก เราก็จะเห็นเงาตะมึนของภูเขาโมอับ และดวงจันทร์ก็จะค่อย ๆ โผล่ขึ้นหลังภูเขาโมอับ นกโกกิลาก็จะบินโหยหวนคืนร้าง หินทุกก้อนก็จะเริ่มเย็นยะเยือกความเงียบก็ปกคลุมเมืองเบรลเลียมทำให้นึกถึงโคลงบทหนึ่งที่ว่า “จันทร์กระจ่างฟ้า ภาประทับด้วยดาว คู่มฆวาราวเนรมิต ประมวลเมืองแมนลมโศยกลิ่นมากระจายทั่วแดน ไม่เหมือนแผ่นดินรำพึงถึงน้องนวลจันทร์”

กิจกรรมของคนและสัตว์ คนในเบรลเลียมก็จะเดินนำมันมะกอกในตะเกียง ไฟก็จะถูกจุดตามบ้านเรือนและโรมแรม คนที่เป็นแม่ทั้งหลายก็จะนำลูกของตนเข้านอน อุฐทุกตัวก็จะคุกเข่าลงในโรงนาของโรงแรมเพื่อนอนพัก เพื่อการเดินทางไกลวันพรุ่งนี้ ส่วนในทุ่งนาคนเลี้ยงแกะก็จะเฝ้าแกะของเขาเมื่อตีสงัดเข้าศิลาทุกก้อนก็คงจะเย็นจับใจ และความหนาวเหน็บก็เข้ามาแทนที่เมื่อตีสงัดเข้าไปอีกดาวดวงเดิมก็ส่องแสง ซึ่งก็ส่องแสงมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติที่บรรยายมาก็คงจะเหมือนกับคืนก่อน ๆ

**มารีย์ที่พักไม่ได้จึงคลอดบุตรชายชื่อเยซู :** พระเจ้าตั้งชื่อเองและสมนาม ส่วนในคอกสัตว์ของโรงแรมในเมืองเบรลเลียมนั้นเล่าพวกอุฐ ลา วัว ก็คงจะหายใจรวรินอยู่ในคอกไฟและได้ก็คงจะค่อย ๆ คับไปทีละดวง เพราะน้ำมันหมด ในยามตีสงัดนั่นเอง หญิงพรหมจารีคนหนึ่งชื่อมารีย์ ซึ่งประคองครรภ์แก่และโยเซฟสามีก็ได้เดินทางมาถึงเบรลเลียม และไปขอเช่าห้องจากเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในคืนนั้นเพื่อจะใช้เป็นที่พักและที่คลอดลูกบุตรของตน แต่อนิจจาไม่มีที่ว่างในโรงแรม ทั้งคู่จึงเดินไปพำนักที่คอกสัตว์ซึ่งจัดไว้เป็นที่พักสัตว์ของคนที่มาพักในโรงแรม ซึ่งอาจเป็นถ้ำที่ขุนลิกลงเข้าไปในภูเขา

เธอคงจะครุ่นคิดในใจว่า พระเจ้าพระองค์จะช่วยหาที่ว่างสักที่ไม่มีหรือ เด็กในครรภ์เป็นพระบุตรพระเจ้ามิใช่หรือและในคืนวันนั้น เธอก็คลอดบุตรชาย เอาผ้าอ้อมพันบุตรน้อยแล้ววางไว้ในรางหญ้า พระเจ้าทรงเลือกส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาประสูติในสภาพนั้น และพระนามของพระองค์ชื่อเยซู แปลว่า ช่วยให้ออกจากบาป

คืนที่ความมืดจะถูกพิชิตด้วยความสว่าง แต่คืนนั้นกลับกลายเป็นคืนที่ไม่เหมือนคืนใด ๆ ในโลก เป็นคืนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เป็นคืนที่ความมืดในใจคนจะถูกพิชิต เพราะความสว่างแห่งธรรมได้ส่องเข้ามาในความมืดในใจคน เป็นคืนที่ผู้คนที่นั่งอยู่ในความมืดจะได้เห็นความสว่าง เพราะคืนนั้นพระเจ้าได้ทรงประทานพระเยซู พระบุตรของพระองค์ซึ่งเป็น “ความสว่างของโลก” ให้เข้ามาในโลก สมกับเพลงที่ร้องเมื่อกล่าวว่า “ในคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลก คืนเป็นเวลาทีพระคริสต์ได้ประสูติ”

คืนนั้นไม่เหมือนคืนใด ๆ ในอดีตและจะไม่เหมือนคืนใด ๆ ในอนาคตคือพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมมนุษย์ในโลกพระเจ้าได้เสด็จมาอยู่กับมนุษย์พระเจ้าได้กลายเป็นมนุษย์ในวันคริสตมาส พระเจ้าได้แบ่งภาคของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ ชื่อ เยชูเป็นทารกน้อยนอนในรางหญ้า และเหมือน กับเด็กทั้งหลายที่คลอเคลียใหม่ ๆ ทุกประการ

แต่ไม่เหมือนกับเด็กทารกทุกคนอยู่ข้อเดียวคือ พระองค์เป็นพระเจ้า 100% เป็นมนุษย์ 100% มัทธิว 1:23 “ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล (แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา)”

เป็นเรื่องจริง เรื่องพระเจ้าได้ลงมาอยู่กับมนุษย์ ในภาษามนุษย์ไม่มีคำศัพท์ที่กว้างและลึกพอจะบรรยายความหมายนี้ สิ่งที่ไม่ใกล้เคียงพอจะเป็นอุทาหรณ์ ตัวอย่างที่ใกล้ที่สุดคือกษัตริย์ได้กลายเป็นคนธรรมดา

เรื่องพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ไม่ใช่หลักข้อเชื่อในศาสนาเท่านั้น เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในประวัติศาสตร์ กาลาเทีย 4:4-5 “และเมื่อครบกำหนดแล้ว พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์ มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดได้ธรรมเนียมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมเนียมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร”

พระเยซูเสด็จมาก็เพื่อช่วยให้มนุษย์ที่ตกอยู่ในวิญญะสงสาร ในบาปในกรรม ได้หลุดพ้นจากบาปอย่างเด็ดขาด พระองค์ไม่ใช่วิธีอื่น แต่ใช้วิธีแบ่งภาคลงมาเกิดในโลกเป็นมนุษย์ชื่อพระเยซู

## เป็นหลักข้อเชื่อ

การที่พระเจ้าได้มาเกิดจากหญิงพรหมจารีเป็นมนุษย์ นอกจากจะเป็นเรื่องจริงแล้วยังเป็นหลักข้อเชื่ออันสำคัญของคริสเตียนทุกคน การเกิดนี้ถูกพยากรณ์ไว้ก่อน 700 ปี กล่าวคือมีคาห์ 5:2 ได้บันทึกไว้ว่า

“โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลตั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาล”

## เฮโรดไม่ยอมเชื่อและคนทุกยุคทุกสมัยไม่ยอมเชื่อ

แต่ไม่มีใครจะรู้ได้ และกษัตริย์เฮโรด ซึ่งปกครองอิสราเอลอยู่ก็ไม่มีวันจะยอมเชื่อได้ว่า เด็กทารกน้อยที่นอนในโรงนาที่ همینอับนั้นคือ พระเจ้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ แต่คำที่โหราจารย์ถามว่า “ผู้เป็นพระคริสต์จะบังเกิดแห่งใด” นั้น คุณจะทำความเข้าใจแก่กษัตริย์เฮโรด

เขาจึงสั่งให้เปิดดูคำทำนายว่ามีการทำนายเรื่องนี้หรือไม่ และพบว่ามีการทำนายอยู่ในมีคาห์ 5:2 นี้เองนอกจากเฮโรดแล้วยังมีคนทุกยุคทุกสมัยไม่ยอมเชื่อ

## ความหมายของ incarnation และการที่คนต่าง ๆ เชื่อไม่ได้

คำว่า “incarnation” ตรงกับคำไทยว่า “เปลี่ยนสภาพลงมาเป็นมนุษย์” รัชกาลที่ 5 ทรงแปลว่า “จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน” คำที่ใกล้เคียงกับคำนี้ คือ “อวตาร” แต่รากศัพท์จริง ๆ ในภาษาละตินคือ “incarnates” แปลว่าทำให้เป็นเนื้อหนัง หรือทำให้มีสภาพที่เห็นได้จริง ๆ หรือลงมาเป็นเหมือนกับการที่พระเจ้าเสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์นั้น เป็นความลึกลับในพระคัมภีร์

## เกิดอะไรขึ้นเมื่อพระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์

ให้เรานึกถึงกุมารเยซูก็คงจะมีภาพเหมือนเด็กน้อย พระหัตถ์ที่ผดุงโลกไว้ ยอมเกิดมามีมือแบบนี้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ พระบาทที่เคยมีโลกเป็นที่รองรับกลายเป็นเท้าที่เดินไม่ได้ พระองค์ผู้ทรงอยู่นอกกาลเวลาขอมอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและเวลา พระองค์เคยสถิตอยู่ในที่ทูตสวรรค์แซ่ซ้องสาธุการลงมาเกิดอย่างเฉียดตาย ไม่มีปีในใหญ่ยิ่งสุดเวลาเกิด ไม่มีโรงพยาบาล และแพทย์ที่ดี พระองค์ทรงร่ำรวยที่สุดยอมมาเกิดในที่ที่ยากจนที่สุด แม้แต่คนจนไม่อยากจะเกิดแบบนี้ พระองค์อาศัยเขาตลอดไม่มีอะไรเป็นของตนเอง ไม่มีคนแซ่ซ้องสนใจ คำตรัสของพระองค์ที่เคยสร้างสรรค์สรรพสิ่งด้วยคำตรัส บัดนี้ยอมที่จะพูดไม่ได้ พระเนตรที่มนุษย์คนใดจะมองไม่ได้ พระองค์ยอมให้มีพระเนตรที่มองไม่เห็นในระยะแรก พระองค์ผู้ซึ่งตรัสว่าในสวรรค์เรามีที่อยู่เป็นอันมาก บัดนี้พระองค์ไม่มีที่อยู่ พระองค์ซึ่งบริสุทธิ์ยอมมาอยู่กับคนบาป พระเจ้าได้กลายมาเป็นมนุษย์ในวันคริสตมาส พระองค์ยอมสละสภาพพระเจ้าและสวามิภักดิ์เป็นมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ ทำไม? เพื่อช่วยมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักให้รอดจากบาป เปาโลเวลาจะอธิบายให้คนกรีกและโรมันเข้าใจเขาอธิบายได้แค่เพียงว่า

1 ทิโมธี 3:16 “เราต้องยอมรับว่าข้อลึกลับแห่งศาสนาของเรานั้นยิ่งใหญ่มากคือว่าพระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ พระวิญญาณได้ทรงพิสูจนแล้ว หมู่ทูตสวรรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ประชาชนชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์และพระองค์เสด็จขึ้นรับพระสิริ”

## พระเยซูของคัมภีร์คือใคร?

ทูตสวรรค์ได้บอกแก่โยเซฟว่า “ท่านจงเรียกนามของบุตรที่จะเกิดมาว่า “เยซู” เพราะเขาจะช่วยคนให้รอด” ชื่อเยซู แปลว่า ช่วยให้รอด รอดจากอะไรรอดจากบาป

ในอิสยาห์ 9:6 “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่ป่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่า “ปริกษามหัจจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์องค์สันติราช”

พระองค์จะพิชิตทุกข์โศก ความท้อแท้ หมดหวัง ปัญหา และประทานความสุขที่แท้จริงแก่มนุษย์ชื่อของเด็กคนนี้ได้ทำให้ประวัติศาสตร์ของโลกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ชื่อนี้เมื่อได้ผุดขึ้น ณ ที่ใดเวลาใดก็จะงดงามยิ่งกว่าทุ่งบัวตองในยามหน้าร้อนหลายพันเท่าทวีชื่อนี้เมื่อถูกร้องหรือเอ่ยเมื่อใด ก็จะไปเพราะยิ่งกว่าบทเพลงไพเราะใด ๆ มารวมกัน ชื่อนี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่โอฬารตระการตายิ่งกว่าอนุสาวรีย์ในโลกที่ยิ่งใหญ่ ทั้งหลายมาตั้งรวมกัน อานุภาพของชื่อนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความยิ่งใหญ่ใด ๆ มารวมกัน นามนั้นคือ - เยชูถ้าใครเอ่ยในใจด้วยความเชื่อ การอัครจรรยจะเกิด ซาตานจะกลัว โรคภัยไข้เจ็บจะหายและบรรเทา ความสุขจะเข้ามาในใจ บาปจะหลุด

เมื่อเด็กน้อยเยซูเติบโตขึ้น เป็นชายหนุ่ม พระวิยาวัตรและคำพูดของพระองค์ตรึงคนให้คิด ให้หยุดและฟังพระองค์ พระองค์อาศัยอยู่แต่ในอิสราเอล ไม่เคยเดินทางไกลไปไหนพระองค์ยากจนจนบอกว่าไม่มีที่จะวางศีรษะ : กระเป๋าสตางค์ของพระองค์คือปากของปลา พระองค์ขอแลกเขาขี้ ขอที่เขาเกิด ขอที่เขาตาย ขอที่เขาฝัง ขอเรือเขานั่งเพื่อใช้เดินทางพระองค์สละความยิ่งใหญ่ ความร่ำรวย เกียรติและศักดิ์ศรีหมดสิ้นเพื่อจะเกิดมาเป็นมนุษย์

พระองค์ไม่เคยเขียนตำราใด ๆ คำตรัสของพระองค์ไม่ได้มีความหนาเท่าหนังสือเล็ก ๆ 1 เล่มถึงกระนั้นนักประพันธ์และผู้คนได้เขียนถึงพระองค์เป็นหนังสือและข้อเขียนที่รวมกันแล้วห้องสมุดแห่งชาติพันแห่งไม่สามารถบรรจุได้หมด

พระองค์ไม่เคยตั้งโรงเรียนวิทยาลัย สถาบันใด ๆ เพื่อเผยแพร่คำสอนแต่คำสอนของพระองค์ก็คงอยู่ยาวนาน 2000 ปี พระองค์ไม่เคยพกพาอาวุธติดดาบ หรือก่อตั้งกองทัพบก ทหารเรือ ท้าอากาศ พระองค์ไม่เคยตั้งหรือสถาปนาอาณาจักรใด ๆ แต่กระนั้น ก็มีคนพร้อมสละชีวิตให้พระองค์ในวันนี้เป็นล้าน

พระองค์ไม่เคยศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต แพทย์สภาก็จะไม่ยอมให้ใบประกอบโรคศิลป์แก่พระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงรักษาโรคให้แก่คนที่มาหาพระองค์นับไม่ถ้วนและมักเป็นโรคที่แพทย์สมัยนั้นรักษาไม่ได้โลกไม่ต้อนรับพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงประสูติ แต่เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ ดวงอาทิตย์มืดไป ฟ้าสวรรค์คร่ำครวญ

ปี ค.ศ. 1998 เป็นปีปฏิทินของโลก โลกมีสิทธิในวันที่เกิดจากจุดที่สำคัญของประวัติศาสตร์ได้หลายจุด จุดที่เกิดอาณาจักรโรม จนที่เกิดปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส

1. ทำไมไม่เอาวันเกิดของคนที่ยาวที่สุด เช่น โซโลมอน
2. ทำไมไม่เอาวันเกิดของคนที่มีอำนาจที่สุด เช่น นโปเลียน หรือสตาลิน หรือเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นเกณฑ์
3. ทำไมไม่เอาวันเกิดของคนที่ยลลาดที่สุดในโลก เช่น ไอสไตน์ เป็นเกณฑ์
4. ทำไมไม่เอาวันเกิดของนักปรัชญาที่เรื่องนามของโลกเป็นเกณฑ์เช่น เพลโต โสเครติส

แต่โลกทั้งโลกนิยมนับจากจุดที่พระองค์ ค.ศ. 2006 หมายความว่า 2006 ปี มาแล้วพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ชื่อ เยชู และพระองค์มาเพื่อช่วยเราให้รอดจากความบาปและนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตของเรา

## 2. ปัญหาจากเบื้องล่าง

ทำไมพระเจ้าต้องเกิดมาในโลก พระองค์เกิดมาเพื่อช่วยเราให้รอดจากความบาป

### มนุษย์เดินเข้าขอยมิดตันและหายนะ

มนุษย์ทุกคนถ้ารับรู้หรือดูข่าวในส่วนต่าง ๆ ของโลก ในทีวี ต้องยอมรับว่ามนุษย์ขณะนี้กำลังเดินไปในความมืดของชีวิต ซึ่งทางเดินเป็นขอยตันมนุษย์กำลังสร้างปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม สงคราม และศาสนาอย่างชนิดที่แก้ไขไม่ได้คำตอบเป็นรูปธรรมได้ยาก สหประชาชาติยังแก้ไขไม่ได้ในปัญหาขั้นพื้นฐาน คนที่เป็นผู้นำที่มีความตั้งใจดีที่ก้าวเข้ามาแก้ปัญหาในระดับประเทศ และระดับโลก ต่างก็ท้อใจไปหลายคน เขาคิดว่า มนุษย์ไม่ใช่เดินเข้าไปในขอยตันเท่านั้นแต่เดินเข้าในความมืด ยิ่งกว่านั้นยังเดินเข้าสู่ความหายนะอย่างชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเกิดขึ้นกับโลกในไม่ช้า

### ความพยายามของมนุษย์โลกไม่อาศัยพระเจ้า

มนุษย์พยายามอย่างดีที่สุดตลอดทุกยุคทุกสมัยที่จะอยู่ใน โลกนี้โดยไม่ต้องอาศัยหรือพึ่งพระเจ้า มนุษย์พยายามผลักไสพระเจ้าให้ออกจากชีวิตและระบบของโลก ออกจากความคิดและออกจากดำเนินชีวิตของตน

มนุษย์พยายามสร้างศาสนาใหม่และลัทธิใหม่ต่าง ๆ ที่ไม่ต้องอาศัยพระเจ้าอีกต่อไป บางคนสามารถดำรงชีวิตให้เห็นว่า เขาสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยพระเจ้าเลย พระเจ้าถ้ามีจริงก็คงเป็นส่วนเกินของชีวิตเป็นแน่นอน

## มนุษย์ฟังมนุษย์ให้เกียรติกันเองบาปแก้ด้วยการศึกษา

เมื่อมนุษย์ไม่ต้องฟังพระเจ้ามนุษย์ก็ฟังในมนุษย์ด้วยกันเองมนุษย์ได้ประดิษฐ์ความคิดใหม่ ๆ และยกย่องเชิดชูมนุษย์ด้วยกันเอง คำขวัญของมนุษย์ คือ “เกียรติเป็นของมนุษย์ในที่สุด” มนุษย์ก็ย่อมจะต้องมีการยกย่องมนุษย์เป็นธรรมดาโรงเรียนต่าง ๆ เริ่มสอนแล้วว่ามนุษย์ไม่มีบาป เขาบอกว่ามนุษย์เพียงแต่เห็นแก่ตัวมากไปหน่อย ให้เวลาสักกนการศึกษาที่แก้ไขได้ มนุษย์ไม่ต้องการใครมาแก้ไขได้บาปอะไรหรอก ถ้าให้การศึกษามากขึ้น คนเราจะดีขึ้นเอง

แต่ความจริงก็คือ คนที่ศึกษาสูงบางคน สามารถคิดอ่านที่จะทำชั่วได้อย่างเป็นระบบ และลึกซึ้งแบบเนียนและซับซ้อนกว่าคนที่ขาดการศึกษา

เดี๋ยวนี้ความชั่วร้ายมีเครือข่ายที่เป็นระบบ มันยากเพราะมันเป็นระบบ เมื่อก่อนโสเภณีก็นั่งแต่ธุรกิจแก่ชุมชน เดี๋ยวนี้มีการส่งตัว มีเครือข่ายมีการนำเข้า มีขบวนการยาเสพติดเมื่อก่อนก็เสกกันแคในบ้าน บนคอก ในโรงสุบผื่น เดี๋ยวนี้มีโรงงานผลิต มีการนำเข้า มีเส้นทาง ลำเลียง มีการขายเป็นเครือข่าย

เมื่อก่อนมลพิษมีแต่คนที่ขงในแม่น้ำเพราะคนไทยอยู่ใกล้น้ำ เดี๋ยวนี้มีการเทของเสียทิ้งบนบก ในน้ำ ในอากาศ จากโรงงานทั้งของรัฐและเอกชน

## ฉลาดขึ้น เก่งขึ้น ตายมากขึ้น

เราพบว่าปัจจุบัน คนเรามีการศึกษามากขึ้น แต่มีปัญหาน้อยลง ความสุขน้อยลงมีการฆ่าตัวตายมากขึ้น มีความผิดหวังมากขึ้น มีความกลัวมากขึ้น จนบางครั้งไม่อยากจะหวังอะไรในชีวิตอีกต่อไป ไม่ว่าจะใครจะเป็นรัฐบาล ประชาชนดูจะหมดหวังทั้งนั้น

เรารู้ว่ามนุษย์ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี ในโทรศัพท์ ในโทรทัศน์ในสื่อ ในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสาร ไร้พรมแดน จรวด อวกาศ ในความเจริญเหล่านี้ เรามีปัญหาน้อยลง คนฆ่าตัวตายมากขึ้น

มนุษย์ฉลาดเมื่อเขาผลัดพระเจ้าให้ออกไปจากชีวิต มนุษย์จึงกลายเป็นคนขาดความสุขไปโดยปริยาย

## มนุษย์ทราบแล้วแต่เปลี่ยนไม่ได้

มนุษย์ก็ได้รู้ถึงปัญหานี้แล้ว แต่ผลประโยชน์ที่เขาได้รับทำให้ระบบชั่วร้ายหยุดลงไม่ได้ ความโง่เขลาบาปปัญญาในมนุษย์มีปริมาณมากและหยุดไม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ มนุษย์อวดตัวหนักขึ้น คุยโวมากขึ้น จดสัมมนามากขึ้น โดยเขาไม่รู้เลยว่า คนที่ไม่ได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้า คนที่ไม่ขอรับการช่วยเหลือจากพระเจ้า คนที่ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจจากพระเจ้า จะนำพลโลกไปสู่ความหายนะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เขาจะนำคนไปสู่การพิพากษาและขุมนรกในที่สุด

มนุษยชาติกำลังยืนบนรอยต่อของความวิบัติของสงครามโลกของสมาคมอเมริกาของสงครามนิวเคลียร์ คือที่เพียงครึ่งเดียวของอาวุธชนิดนี้ สามารถทำให้โลกเป็นนรกในพริบตา ทั้งหมดนี้ คือความบาปของมนุษย์ และพระเยซูมาก็เพื่อช่วยมนุษย์พ้นบาปนี้

### 3. การแก้ไขของพระเจ้า : เราจะรับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างไร

ในคริสตมาสปีนี้ แม้สังคมที่เราอาศัยอยู่นี้จะเลวร้ายเพียงใด แม้เศรษฐกิจจะลงอีกเพียงใด แม้การเมือง การศาสนาซึ่งเป็นที่พึ่งของคนจะเอาเปรียบเรามากเพียงใด แม้ชีวิตของเราจะแบกภาระ ปัญหา ความคับข้องใจเพียงใด แม้ชีวิตของเราจะสิ้นหวังเพียงใด แม้ในคริสตมาสนี้ ชีวิตเราอาจจะเจอความว้าเหว่สักเพียงใดในคริสตมาสนี้ พระเยซูทรงประทับยืนอยู่ที่ประตูใจของเราทุกคนและเคาะเรียกตรัสว่า วิวรรณ์ 3:20 “นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้น และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” พระเยซูอยากจะฉลองคริสตมาสมกับเรา

#### คริสตมาสหมายความว่า

คริสตมาสหมายความว่า พระเจ้ารักเรา สนใจเราจึงทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ขอมมีเนื้อหนังมังสาอย่างเรา (ยอห์น 1:14)

คริสตมาส หมายความว่า พระเจ้าผู้จะสถิตกับเรา คือองค์อิมมานูเอลได้มาหาเรา คือ “คนที่อยู่ในความมืด จะได้เห็นความสว่าง” (อิสยาห์ 9:2) พระองค์จะทรงดำเนินไป กับเรา (มัทธิว 1:23)

คริสตมาส หมายความว่า ความผิดหวัง ความล้มเหลว ฆาตกรรมของชีวิตที่เกิดกับเราและเราไม่เข้าใจจะถูกลบเลื่อน ชำระให้พ้นไป มันจะทำอันตรายเราไม่ได้อีกต่อไป เพราะพระเยซูได้ทรงรักแบกผลนั้นคือผลของบาปบนพระกายของพระองค์บนกางเขนนั่น และเราสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวของพระองค์ เป็นเผ่าพันธุ์ของพระองค์ มาเป็นผู้รับมรดกที่เป็นพรแก่ชีวิตของเรา มาเป็นพลเมืองของพระองค์ในวันนี้ได้

คริสตมาสหมายความว่า พระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตที่ทุกข์ยากของเรา ในที่ชีวิตที่ทุกข์โศกและความเศร้าใจต่าง ๆ และพระองค์อยากบอกกับเราว่า เราจะขออยู่กับเจ้า เราแบ่งปันภาระปัญหาของเจ้าเสมอไป

และประการสุดท้าย ที่อยากจะสรุปคือ การที่พระเยซูคริสต์ได้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อ 2006 ปีมาแล้ว สามารถพิสูจน์โดยการทดลองให้เห็นจริงได้ในวันนี้

ข้อที่พิสูจน์ที่ว่า พระเยซูมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์และ ช่วยเราให้พ้นบาปและประทานสันติสุขให้ย่อมดูได้จากสิ่งที่พระเยซูทรงมีชีวิตและดำรงชีวิตและประกอบกิจในชีวิตของคริสเตียนทุก



คน คริสเตียนที่ได้ชีวิตใหม่ แล้วทุกคนสามารถพูดได้ว่า ฟิลิปปี 1:12” เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร”

พระองค์มิได้แค่มีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่ทรงมีชีวิตอยู่เสมอไปในนิรันดร์กาล ตลอดเวลาของการมารับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ ผมได้พบคนจำนวนมากที่มีภาระ ปัญหา มีความรู้สึกผิด ว่าห่วย ผิดหวัง หรือแม้แต่คนที่ไม่มีปัญหาใด ๆ ของชีวิตมาเชื่อความจริงนี้ มาเชื่อพระเยซูคริสต์ คือพระเจ้าที่ทรงลงมาเกิดในวันคริสตมาส

ผมเห็นหน้าของคนจำนวนมากที่มีบาป ที่ทุกข์ มีภาระ มีปัญหา ผมเห็นเขาน้อมใจเข้ามารับความจริงนี้ตลอดชีวิต ความคิดเดิมออก น้อมใจมาเชื่อในพระเยซู

ในบัดดล ผมเห็นแววตาของเขาเปลี่ยนไป ใบหน้ายินดี แววตาพ้นบาป ชีวิตค่อยๆ เปลี่ยนไป โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เมื่อเราเชื่อพระองค์ พระองค์เสด็จมาในชีวิตของเรา โดยทางพระวิญญาณของพระองค์เข้ามาสถิตในชีวิตของเราทุกยุคทุกสมัย หลายคนคิดว่า เขาดูแลชีวิตเขาได้ จัดการชีวิตของเขาเองได้ จัดการกับธุรกิจของตนเองได้ เศรษฐกิจของตนเองได้ จัดการดูแลครัวเรือนของตนเองได้ เขาคิดว่า เขามีความฉลาดรอบรู้ พอที่ไม่ต้องการใครช่วยและ เขาคิดว่าเขาอยู่ในสังคมได้ แต่ในความรู้สึกที่ว่าเขาทำได้เหล่านี้ ในจิตใจลึก ๆ เขาก็รู้ว่ามีความเหงาว่างเปล่าอยู่ในจิตใจของตนเอง

ตลอดทุกยุคทุกสมัย 2000 ปี มาแล้ว ผมเรียนรู้ว่า มีนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักการเมือง คนเก่ง คนมีความสามารถได้พบว่า พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ คือ พระเยซูคริสต์ และได้พบคำตอบของชีวิต คนจำนวนมากเหล่านี้ชีวิตเปลี่ยนไป ผมพบวิศวกร แพทย์ นักธุรกิจ นักการเมือง นักเขียน นักดนตรี คนงาน กรรมกร แม่บ้าน นักศึกษา ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า (2 โครินธ์ 5:17) “เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

ถ้าพระเจ้าทรงทำกับคนเหล่านี้ได้ พระองค์ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นกว่าเก่าได้เช่นกัน

พระองค์มิได้มีชีวิตอยู่ในประวัติศาสตร์ หรือบังเกิดที่หมู่บ้านเบธเลเฮม 2000 ปี แล้วเท่านั้น และเป็นความจริงแก่ประวัติศาสตร์ หรือความจริงของศาสนาคริสต์ แต่พระองค์สามารถเกิดใหม่ในชีวิต คุณอีกครั้งเหมือนเกิดในเบธเลเฮมหรือเหมือนเกิดในคนอื่น ๆ ได้ แม้แต่ในวันนี้เป็นวันพิเศษ

พระองค์สามารถเกิดในหัวใจคุณได้ คุณสามารถรับพระองค์ จัดที่ว่างให้พระองค์ 1 ห้องของชีวิตได้ อย่าให้หัวใจเราเป็นเหมือนโรงแรมที่เบธเลเฮม ไม่มีที่ว่างให้พระองค์

เปิดรับพระองค์แล้วพระองค์จะบังเกิดในวันนี้ในชีวิตคุณ พระธรรมตอนหนึ่งกล่าวว่า “พระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะสำแดงให้ชนมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี”

คุณเชื่อหรือไม่ว่า พระเจ้าสามารถสถิตในชีวิตคุณได้ และไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ชีวิตในอดีตเป็นอย่างไร เพียงแต่คุณเปิดประตูใจให้พระองค์หนึ่งห้องเท่านั้น

คุณอาจจะถามว่า เป็นไปได้อย่างไร พระเจ้าจะเข้ามาเติมชีวิตที่ว่างเปล่าของผมและดิฉันให้เต็มได้จริงๆ หรือ...ได้ครับคุณบอกพระองค์ก็ได้ว่า คุณต้องการพระองค์ คุณมีชีวิตแต่หนหลังอย่างไร ก็บอกพระองค์ได้ปรารถนาพระองค์อย่างไรอยากจะทำเนิ่นชีวิตใหม่อย่างไรก็บอกได้

แล้วคุณจะพบว่า ในจิตใจของคุณจะมีความสุขอย่างประหลาด มีความอบอุ่นอย่างประหลาด ความปรารถนาใหม่ก็จะเกิดขึ้น และคุณก็จะเป็นคนใหม่ได้ในวันคริสตมาสนี้ถ้าคุณบอกกับพระองค์

ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม ในสมัยสงครามเกาหลีนาวิกโยธินอเมริกันคนหนึ่งถูกกระสุนปืนและกำลังจะเสียชีวิตในสมรภูมิแนวหน้า ศาสนาจารย์ซึ่งทำหน้าที่ในกองทัพ ได้คลานเข้าไปใกล้ทหารคนนั้นท่ามกลางท่ากระสุนปืน แล้วกระซิบที่หูว่า “มีอะไรจะให้ช่วยเร่งด่วนไหม”

ทหารคนนั้นตอบว่า “ไม่มีปัญหาครับ ทุกอย่างไม่มีปัญหา ไปช่วยคนอื่นเถิด” ศาสนาจารย์ประทับใจในความกล้าหาญอดทนของทหารหนุ่มนี้เป็นอย่างไรยิ่ง จึงมองดูที่หน้าอกของทหารหนุ่ม เขาพบพระคัมภีร์เล่มเล็กๆ และนิ้วของทหารสอดไว้ที่หน้าหนึ่งของพระคัมภีร์ใหม่ จิตใจที่สงบในยามวิกฤตนั้นเกิดจากคำตอบที่นิ้วมือของทหารหนุ่มคนนี้มีคั่นไว้ พระคัมภีร์เขียนว่า “สันติสุขของเรา เรามอบให้แก่เจ้า” (ยอห์น 14:27)

สันติสุขชนิดเดียวกันนี้สามารถเป็นของคุณได้ แม้ว่าคุณจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจรรยา ปัญหาสุขภาพปัญหาทางความสัมพันธ์ ปัญหาครอบครัว ปัญหาลูก ปัญหาต่าง ๆ สันติสุขนี้จะเป็นของคุณ ถ้าคุณเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ พระองค์เสด็จมาในวันคริสตมาสนี้เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้แก่เราทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์

วันคริสตมาสนี้ พระเจ้ามีของขวัญพิเศษให้กับคุณและคุณสามารถยื่นมือ ยื่นใจออกมารับได้เดี๋ยวนี้

1 ยอห์น 5:12 “ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตร ก็ไม่มีชีวิต” นี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของวันคริสตมาศ คุณจะรับพระเยซูในวันคริสตมาสนี้ไหม

วันคริสตมาสนี้ พระเยซูสามารถเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของท่านพระองค์สามารถแบกรับภาระปัญหาและแก้ไขปัญหาที่แก้ไม่ได้ของท่าน

พระองค์สามารถยกโทษความบาปผิดที่ก่อกวนใจของท่าน พระองค์สามารถเปลี่ยนท่านเป็นคนใหม่เพียงแต่ท่านมาหาพระองค์ และยอมให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของท่านในวันคริสตมาศ

ถ้าในวันคริสตมาสนี้ คุณจะให้ของขวัญแก่พระเยซูสักสิ่งหนึ่งที่พระองค์ปรารถนา เราน่าจะได้  
จิตใจวิญญาณและชีวิตของเราเองเป็นของขวัญในวันคริสตมาสกับพระองค์

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 57 ฉบับที่ 313 พฤศจิกายน – ธันวาคม  
2006, หน้า 8-15.